





# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

31 สิงหาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>การบำบัดยาเสพติด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thecoverage, hfocus)</p> <p>-รศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุรทรงเลขาศิการ สปสช. เผยในเวทีงานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ระบุ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมจัดบริการสาธารณสุข ช่วยเติมเต็มช่องว่างที่ผู้ประกอบการวิชาชีพเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย เน้นการให้บริการที่มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานภาครัฐกำหนด ขณะที่บริการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยภาคประชาชน สปสช. ร่วมกับ สบยช. จัดทำมาตรฐานการบริการ พร้อมให้ภาคประชาชนเข้าร่วมขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแล้ว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (77kaoded)</p> <p>-นายไพเจน มากสุวรรณ นายก อบจ.สงขลา หนุนงบประมาณ ทำ MOU มุ่งเน้นแก้ปัญหายาเสพติดใน 4 ตำบล ของอำเภอจะนะ แบบบูรณาการ ชี้นยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหาต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> <p><b>โฟ โครม.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ประชาชาติธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ ( ไทยรัฐ, มติชน, ประชาชาติธุรกิจ ,แนวหน้า ,เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, สวพ.91, ch3, newtv, linetoday)</p> <p>-หลังจากพรรคประชาธิปัตย์ พรรคร่วมรัฐบาลพรรคใหม่ส่ง 2 รายชื่อรัฐมนตรีมาถึงพรรคเพื่อไทย ทำให้โฟ โครม.ที่มีทั้งสิ้น 36 คน รวมนายกา ได้ครบแล้ว โดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน จากพรรคเพื่อไทย เป็น รมว.สาธารณสุข และ นายเชอริศม์ ชาวทอง จากพรรคประชาธิปัตย์ เป็น รมช.สาธารณสุข</p>	
<p><b>สถานการณ์น้ำท่วม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ ) เว็บไซต์ ( ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, เนชั่นออนไลน์, คมชัดลึก, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, newtv, innnews, linetoday, news1live, ch3, thereporter, voicetv, mcot, ,thebangkokinsight, ch7, bugaboo, amarintv, workpoinnews, thestandard, )</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นำคณะลงพื้นที่น้ำท่วมและเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่วัดคลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ยืนยันไม่เกิน 7 วัน สถานการณ์คลี่คลาย การันตีพื้นที่กรุงเทพฯ ปลอดภัย ไม่ซ้ารอยปี 54 หลังตั้งกรม.เรียบร้อยลุยงานทันที เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพร้อมแก้ปัญหาระยะยาว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์ )</p> <p>-กองสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข สรุปสถานการณ์วาตภัย อุทกภัย และดินโคลนถล่ม วันที่ 30 ส.ค.2567 มีพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อยู่ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา เพชรบูรณ์ สุโขทัย หนองคาย พิษณุโลก มีรายงานผู้บาดเจ็บ 40 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 29 ราย สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ 30 แห่ง ประกอบด้วย รพ. 2 แห่ง สสอ. 3 แห่ง รพ.สต. 23 แห่ง สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 1 แห่ง หน่วยบริการปฐมภูมิ 1 แห่ง จำนวนนี้ 25 แห่ง เปิดให้บริการได้ตามปกติ เว้น 5 แห่งที่ยังคงต้องปิดบริการ ทั้งนี้ แนะนำประชาชน กรณีต้องการความช่วยเหลือ ฉุกเฉินเมื่อน้ำท่วม ให้จำเบอร์สายด่วนสำคัญไว้ คือ สายด่วนสถานบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1669 ,สายด่วน ปภ. 1784 , แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย สายด่วน 191 สายด่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1129 ,สายด่วนการไฟฟ้านครหลวง 1130 ,สายด่วนประปา 1125 ,สายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยา 1182 ,สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 และสายด่วนรัฐบาล 1111</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thaitabloid, thaitodaynews )</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย มอบหมายให้ นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมทีม SEhRT ส่วนกลางและศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปฏิบัติภารกิจจัดการสุขภาพพื้นฐานและอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน และศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสุโขทัย พร้อมสาธิตให้ความรู้คำแนะนำการดูแลสุขอนามัยเพื่อลดความเสี่ยงทางสุขภาพ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ชุดทดสอบการปนเปื้อนเชื้อโรคและชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำ และการจัดการสิ่งปฏิกูลสำหรับทีมระดับจังหวัด ชุดเราสะอาด V-Clean 168 ชุด ชุด Sanitation Toolkit 100 ชุด ส้วมกระดาษ 30 ชุด ยาสามัญประจำบ้าน 250 ชุด ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 200 ชุด ชุดทดสอบคลอรีนอิสระ (อ31) 40 ชุดและรองเท้าบูท 7 คู่</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ )</p> <p>- พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า อภ.ได้จัดส่งยาและเวชภัณฑ์ ยาตำราหลวง 1 แสนชุด และยาน้ำกัดเท้าอีก 5 แสนหลอด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคเหนือ พร้อมสำรองเพิ่มอีกกว่า 1.4 แสนชุด</p>	
<p><b>ยอดอภ.มรณะ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์ ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, )</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดเผยว่า พบผู้ป่วยเริ่มเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 รวม 43 ราย มีผู้เสียชีวิต 6 ราย รักษาหายและกลับบ้านได้ 27 ราย ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ 10 ราย กระจายอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆ ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยอาการรุนแรงใส่ท่อช่วยหายใจ 7 ราย ขอให้ประชาชนที่ดื่มเหล้าเถื่อน สังเกตอาการ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1.ไม่มีอาการ คำแนะนำ อยู่บ้านสังเกตอาการ ระดับ 2.มีอาการอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน คำแนะนำ สังเกตอาการ หากอาการไม่ดีขึ้นให้ไปสถานพยาบาลใกล้บ้านทันที ระดับ 3. มีอาการด้านการมองเห็นผิดปกติ เช่น เห็นภาพไม่ชัด การมองเห็นแตกต่างจากเดิม ตาพร่า ตามัว เห็นภาพขำขำ แพ้แสง สับสน มองเห็นสีผิดปกติ หอบ เหนื่อย หายใจเร็ว ชัก เกร็ง คำแนะนำ รีบเดินทางมาห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที หรือโทร. 1669 หรือโทรฯปรึกษาอาการได้ที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 0-2548-2300 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี 08-2760-0579 โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์ 08-9404-1853 สายด่วนศูนย์เฝ้าระวัง 1669 สายด่วน สปสช. 1330</p> <p>- ตำรวจนครบาลและตำรวจ บก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา เข้าจับกุมนายสุรัชย์ หรืออาร์ท อินสาม อายุ 43 ปี และนายสุรศักดิ์ หรือเอส อินสาม อายุ 46 ปี สองพี่น้อง ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญามีนบุรี ฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา, ร่วมกันปลอมปนอาหาร ยา หรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใดเพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้ และการปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ หรือจำหน่าย หรือเสนอขายสิ่งเช่นนั้นเพื่อบุคคลเสพหรือใช้จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส และเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และร่วมกันผลิตและจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต ได้ที่หมู่ 10 ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา นำตัวส่ง สน.มีนบุรี สอบสวน หลังก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวและหลบหนีจากกรุงเทพฯมาที่ จ.พระนครศรีอยุธยา</p> <p>นายสุรัชย์กล่าวว่า รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมขอโทษสังคมและผู้เสียหายทุกคน ขอยืนยันว่าสารที่ซื้อมานั้นเป็นเอทานอลที่ซื้อจากร้านเคมีภัณฑ์ในพื้นที่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เพียงที่เดียวเท่านั้น ส่วนสูตรการผลิตเหล้าขาวนั้นคิดค้นขึ้นมาเองโดยมีรุ่นพี่มาบอกสูตร ซึ่งทำมานานพอสมควร ส่วนรายละเอียดต่างๆ จะขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, tnthailand)</p> <p>- ศูนย์ปฏิบัติการฯ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้มีรายงานพิกัดคุมยอดองอันตราย (จากการสอบสวนขยายผล) จำนวน 18 จุด ดังนี้ พื้นที่เขตมีนบุรี ได้แก่ ซอยสามวา 1 ซอยเสรีไทย 95 ตลาดบางชัน หน้าเคหะรามคำแหง ซุ้มตรงข้าม รร.สุตใจวิทยา พื้นที่เขตหนองจอก ได้แก่ ซอยสุวินทวงศ์ 64 พื้นที่เขตลาดกระบัง ได้แก่ ตลาดบึงใหญ่-บึงบัว ถนนคุ้มเกล้า พื้นที่เขตประเวศ ได้แก่ ซอยอ่อนนุช 70 พื้นที่เขตคันนายาว ได้แก่ ซอยเสรีไทย 38 พื้นที่เขตคลองสามวา ได้แก่ ถนนเจริญพัฒนา (ตลาดกียบหมู) ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 7 ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 7 แยก 1 ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 9 ซอยประชาร่วมใจ 19 ซอยประชาร่วมใจ 43/1 ซอยนิมิตใหม่ 9 ซอยสามวา 11/1 และซอยหทัยราษฎร์</p>	
<p><b>โรคฝีดาษวานร</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (tnthailand ,trueid )</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค ยืนยันว่า กรมควบคุมโรคมีการติดตามเฝ้าระวังผู้สัมผัสใกล้ชิดและผู้สัมผัสเสี่ยงจากผู้ป่วยฝีดาษลิงเคสวันปี รายแรกในไทย อย่างใกล้ชิด โดยมีการติดตามอาการทุกวัน นับตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา ยังไม่พบผู้สัมผัสใกล้ชิด 43 คน ติดเชื้อเพิ่มเติม สำหรับผู้ติดเชื้อที่พบได้ดำเนินการแยกรักษาและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยรายอื่น ซึ่งจะได้รับการรักษาจนกว่าจะพ้นระยะแพร่เชื้อ หรือตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งได้เน้นย้ำการป้องกัน การติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อต้องสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ตามมาตรฐานการดูแลโรคอุบัติใหม่อย่างเคร่งครัด</p> <p>ปัจจุบันโรคฝีดาษลิงยังจัดอยู่ในกลุ่มโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง จึงเป็นเพียงขอความร่วมมือจากผู้สัมผัสใกล้ชิดและผู้สัมผัสเสี่ยงในการปฏิบัติตน เพื่อประโยชน์ในการติดตามเฝ้าระวังอาการ และควบคุมโรค โดยขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำสาธารณสุข จนกว่าจะครบ 21 วัน นอกจากนี้ กรมควบคุมโรคยังได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองโรค ทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะเที่ยวบินที่มาจากทวีปแอฟริกา ที่มีผู้เดินทางเข้ามาวันละประมาณ 300 คน ซึ่งจะมีแพทย์คอยดูแลทุกคน อีกทั้งสามารถตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการได้ที่สนามบิน สำหรับกรณีการฉีดวัคซีนภายหลังการสัมผัส องค์การอนามัยโลกแนะนำให้สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิด เช่น บุคคลในครอบครัว เป็นต้น ซึ่งจะใช้ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น โดยจะมีการประชุมปรึกษาถึงแนวทางการใช้ในวันที่ 6 กันยายน 2567 นี้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>-องค์การอนามัยโลก กำลังเร่งผลักดันให้ผู้ผลิตชุดตรวจโรคฝีดาษวานร เข้าร่วมการตรวจสอบอุปกรณ์ เพื่อขยายการเข้าถึงบริการวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็ว เพื่อการวินิจฉัยโรคที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มผู้ที่มีรายได้ต่ำ โดย WHO ขอให้ผู้ผลิต ส่งรายงานการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ อาทิ วัคซีน การทดสอบ และการรักษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการจัดหาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ในหลายประเทศ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (tnnthailand)</p> <p>-องค์การอนามัยโลก ระบุว่า วัคซีนป้องกันไวรัสเอมพ็อกซ์ หรือโรคฝีดาษลิง จะถูกส่งไปถึงสาธารณสุขรัฐประชาธิปไตยคองโกในอีก 2-3 วันข้างหน้า เพื่อต่อสู้กับไวรัสเอมพ็อกซ์สายพันธุ์ใหม่ ขณะที่ ทิม เฮงียน เจ้าหน้าที่ WHO กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีวัคซีนเอมพ็อกซ์ประมาณ 230,000 โดสที่สามารถจัดส่งได้ทันที โดยวัคซีนเหล่านี้ได้รับบริจาคจากคณะกรรมการยุโรปและบริษัทบาวาเรียน นอร์ดิก (Bavarian Nordic) ผู้ผลิตวัคซีนเอมพ็อกซ์ของเดนมาร์ก</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>-รัฐบาลอินโดนีเซีย ตั้งจุดคัดกรองโรคฝีดาษวานร ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุระฮ์ โร บนเกาะบาหลี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนการประชุมสุดยอดอินโดนีเซีย-แอฟริกา ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน นี้</p>	
<p><b>สร.- สนง.ศาลยุติธรรม จับมือเสริมความรู้ด้านกฎหมาย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ร่วมพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพบุคลากรศาลยุติธรรม สร้างความสัมพันธ์เครือข่าย เสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและวิธีป้องกันรักษาโรคให้บุคลากรศาลยุติธรรม และเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้บุคลากรสาธารณสุข เป็นเกราะคุ้มกันในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
<p><b>Service Plan Sharing ปีพ.ศ. 2567</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. แนวหน้า</p> <p>-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัด สธ. เป็นประธานเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษในการประชุมสัมมนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ "Service Plan Sharing" ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด "ยกระดับ บริการเพื่อสุขภาพคนไทย ด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัลสุขภาพที่ทันสมัย : Upgrading Thai social healthcare through modern digital technology." ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ เป็นต้นแบบในการทำงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สามารถนำไปปรับใช้ในเขตสุขภาพ อื่นๆ ตามบริบทของพื้นที่ต่อไป</p>	
<p><b>แก้ปัญหาโรงงานยาสมุนไพรร</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (คมชัดลึก ,ผู้จัดการ, linetoday, hfocus , news1live )</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-จากกรณีโรงงานยาไทย - สมุนไพร กว่า 500 แห่ง กำลังจะปิดตัวลง เนื่องจากการยกระดับมาตรฐานโรงงานสูงขึ้น จนโรงงานเล็กๆ ไม่สามารถหาทุนมาปรับปรุงโรงงานยาได้</p> <p>ล่าสุด นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. ได้เชิญ นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ที่มาพร้อมกับคณะคือ น.ส.รสนา โตสิตระกูล และนายสันติสุข โสภณสิริ จากมูลนิธิสุขภาพไทย ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกลุ่มสมุนไพร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.มล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี นักเรียนแพทย์แผนไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมหภาคและคณะ ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในสถานการณ์การยกระดับมาตรฐานของโรงงานยาไทยไปสู่ระดับสากล ออย.จึงแก้ปัญหาด้วยการกำหนดให้มีมาตรฐานสำหรับใช้ภายในประเทศไทยที่ไม่ได้ส่งออกไปอาเซียน ให้ทยอยปรับตัวให้เพิ่มสูงขึ้น โดยแบ่งเป็นมาตรฐานแบบของไทย เกียรติบัตรทอง รองลงมาคือเกียรติบัตรเงิน และต่ำที่สุดคือเกียรติบัตรทองแดง</p>	
<p><b><u>ระวัง! ตักอึแมวไม่สวมถุงมือ เสี่ยงเป็นฝีในสมอง</u></b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ejanal pptvhd36, linetoday ,ch7)</p> <p>-สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ชี้แจงกรณีมีคนป่วยเป็นฝีในสมอง เพราะตักอึแมวโดยไม่สวมถุงมือ ว่าเป็นข้อมูลจริง เนื่องจาก ในอุจจาระแมวนั้นอาจมีเชื้อปรสิตที่ชื่อว่า <i>Toxoplasma gondii</i> ซึ่งหากได้รับเชือดังกล่าวอาจเกิดการติดเชื้อในเนื้อสมอง (Cerebral Toxoplasmosis) โดยทั่วไปเราจะได้รับเชื้อจากการกินเนื้อชนิดนี้ที่ปนมากับอุจจาระของแมวโดยไม่ตั้งใจ โดยเฉพาะเมื่อเก็บอุจจาระแมวจากกระบะทรายแล้วไม่ได้ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร นอกจากนี้เวลาแมวมาคลอเคลียอาจนำเชื้อมาติดตามมือได้</p>	
<p><b><u>ข่าวปลอม</u></b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, linetoday, sondhitalk , news1live )</p> <p>-สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ชี้แจงกรณีที่มีการบอกต่อกันว่า วิธีเช็คว่าเป็นโรคหลอดเลือดตีบที่สมองด้วยตนเอง เพียงแค่นั่งและก้มศีรษะนั้น เป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจาก โรคหลอดเลือดสมอง ไม่ว่าจะเป็ชนิด ตีบ อุดตัน หรือแตก วินิจฉัยจากอาการเป็นหลัก เพราะความผิดปกติที่ถือเป็นโรค ส่วนใหญ่ทำให้เกิดอาการแบบฉับพลันหรือทันทีทันใด อาทิ อาการพูดลำบาก ปากตก แขนขาขยับไม่ขึ้น หรือการทรงตัวผิดปกติ</p>	
<p><b><u>สินเชื่อเงินด่วนคนดีแก่ อสม. และ อสส.</u></b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (บ้านเมือง)</p> <p>- นายฉัตรชัย ศิริโล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า เตรียม 20,000 ล้านบาท ขยายวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลให้แก่สมาชิก อสม. และ อสส. ที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเงินด่วนคนดี และมีการชำระเงินตรงงวดครบ 4 เดือน สามารถเพิ่มวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท ผ่อนชำระ 600 บาทต่อเดือน 123 งวด ซึ่งสมาชิกที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน จนถึง 31 มีนาคม 2569</p>	
<p><b><u>งบสร้างอาคาร 8 ชั้น รพ.พหลฯกว่า 170 ล้านผ่านนฉลุย</u></b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>-นายอัคนันท์ กัณณกิตตินันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย เขต 1 เปิดเผยว่า งบสร้างอาคาร 8 ชั้น รพ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี วงเงินงบประมาณ 176.73 ล้านบาท ได้รับการจัดสรรเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลมีอาคารสนับสนุนการบริการที่ได้มาตรฐาน สามารถเพิ่มศักยภาพในการให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ รองรับบริการขยายบริการตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะทำให้สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานเพียงพอต่อการใช้งานด้านบริการรักษาผู้ป่วยด้านการผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยในได้ต่อไป เตรียมเพิ่มสาขาเฉพาะทาง สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง โรคหัวใจ และหลอดเลือด ไม่ต้องไปรักษาไกลอีกต่อไป อนาคตเตรียมสร้างอาคารจอดรถ</p>	-
<p><b><u>สภาขาตไทย จัดแคมเปญชวนบริจาคอวัยวะ</u></b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>-นพ.ศักดิ์ดา อรรถาชนัน ผู้ตรวจราชการ สธ. ประธานในพิธีเปิดงาน World Organ Donation Day 2024 ภายใต้แคมเปญ "Give LIFE Get LIVES: สร้างกุศลผู้ให้ สร้างชีวิตใหม่ผู้รับ" กล่าวว่า สธ.ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานการบริจาคอวัยวะ และการปลูกถ่ายอวัยวะ โดยบรรจุเป็นสาขาหนึ่งในแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และมีนโยบายจัดตั้งศูนย์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รับบริจาคอวัยวะในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ พร้อมพัฒนาทีมจัดเก็บอวัยวะและศูนย์ผ่าตัดปลูกถ่ายไตในทุกเขตสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการปลูกถ่ายอวัยวะที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ได้ร่วมมือกับสภากาชาดไทย สร้างความเข้าใจกับประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของการบริจาคอวัยวะจาก 1 ชีวิต ที่สามารถนำอวัยวะต่างๆ ไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้อีกถึง 8 ชีวิต เป็นการให้ชีวิตใหม่แก่เพื่อนมนุษย์ หลังเสียชีวิตจากภาวะสมองตาย</p> <p>นพ.วิศิษฐ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะสะสม จำนวน 1,646,469 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของประชากรทั่วประเทศ และในปี 2567 จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม มีผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะแล้วทั้งสิ้นเพียง 485 ราย เนื่องจากผู้ที่สามารถบริจาคได้ต้องอยู่ในภาวะ “สมองตาย” และญาติต้องยินยอมเท่านั้น หรือเป็นโรคติดเชื้อรุนแรง มะเร็ง หรืออวัยวะเสื่อม ก็ไม่สามารถบริจาคได้ จึงมีผู้รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะจำนวนมาก</p>	
<p><b>คดีโซยาไนต์</b></p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, เนชั่นออนไลน์, )</p> <p>-จากกรณี การเสียชีวิตของ นายอุดมศักดิ์ หรือหมอเก่ง อายุ 50 ปี นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บางสระเก้า จ.จันทบุรี ด้วยการรับประทานสาร Potassium Gold Cyanide หรือ เกลือทอง ซึ่งเป็นสารเคมีอันตราย หรือสินค้าควบคุมที่ใช้ในวงการเครื่องประดับ และใช้ในทางการแพทย์ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือ พฤติกรรมเลียนแบบ ตำรวจ ปอท. จึงจัดกำลังลงพื้นที่สืบหาเบาะแสเกี่ยวกับโรงงานหรือผู้ประกอบการที่นำเข้ามาโดยไม่ได้ขออนุญาตตามกฎหมาย โดยเข้าจับกุม นายประเสริฐ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 33 ปี พร้อมของกลาง สาร Potassium Gold Cyanide ขนาด 100 กรัม และเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับชุบเครื่องประดับ รวม 192 รายการ ได้ที่อาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านถนนพระราม 3 แขวง บางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม จากการสอบสวน นายประเสริฐ ให้การรับสารภาพว่า สารเกลือทองที่ตรวจพบบางส่วนลักลอบนำเข้ามาโดยผิดกฎหมายจริง เพื่อนำมาขายต่อให้กับร้านรับชุบทองหรือเครื่องประดับ จึงนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอท. ดำเนินคดีต่อไป</p>	
<p><b>ขายทุเรียนเน่า</b></p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ข่าวสด)</p> <p>-จากกรณีที่มีกระแสความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีลูกค้าไปซื้อทุเรียนจากร้านขายทุเรียนแห่งหนึ่งในตัวเมืองสุรินทร์ แต่ทุเรียนที่ได้ กลับบูดเน่ามีรสเปรี้ยว จนทำให้แม่ค้าออกมาไลฟ์สดตำราด จนชาวสุรินทร์รับไม่ได้</p> <p>ล่าสุด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ได้ลงพื้นที่ไปยังร้านทุเรียนดังกล่าว พร้อมกับ สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ , ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุรินทร์ ฯลฯ แต่กลับพบว่า ร้านทุเรียนดังกล่าวได้ปิดเงียบไปตั้งแต่นั้น ( 29 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ได้พยายามที่จะโทรไปที่เบอร์ของเจ้าของร้าน แต่มีการตัดสายทิ้ง นอกจากนี้ยังพบว่า บริเวณหน้าร้านมีเศษเปลือกไข่แตกกระจายอยู่ คาดว่าน่าจะมีชาวบ้านที่ไม่พอใจเกี่ยวกับการที่เจ้าของร้านไลฟ์สดตำราดคนสุรินทร์</p> <p>ด้านเจ้าหน้าที่ สสจ.สุรินทร์ ได้ให้ข้อมูลว่า จากกรณีดังกล่าวจะมีการเข้าข่ายเรื่อง พรบ.อาหาร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อีกทีหนึ่ง แต่ถ้าตรวจสอบแล้ว สินค้ามีอันตรายต่อผู้บริโภคจริง ก็อาจจะมีการโทษในข้อกฎหมายต่อไป แต่ทั้งนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบที่หน้างานจริงๆ เพื่อให้ความเป็นธรรมต่อผู้ค้าด้วย</p>	
<p><b>เปิดขาย น้ำกระท่อม 24 ชั่วโมง</b></p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ห้องร้องทุกข์</p> <p>-กลุ่มวัยรุ่นนยัตติพิศพาใน ซอยปรีดี พนมยงค์ 2 (สุขุมวิท 71) เขตวัฒนา กทม. บริเวณห้วยสะพานข้ามคลองท้ายซอยติดเขเว่นอีเลฟเว่น เปิดขาย น้ำกระท่อม 24 ชั่วโมง ลูกค้าก็เป็นคน วัยเดียวกัน อายุประมาณ 15-16 ปี รวมกลุ่มเฮฮา ส่งเสียงดังเวลากลางดึกสร้างความเดือดร้อนรำคาญ คนแถวนั้นเคยแจ้งไปที่ สำนักงานเขตวัฒนา และแจ้งตำรวจหลายครั้ง แต่ก็ยัง จับกลุ่มมั่วสุม ซื้อขายเหมือนถูกกฎหมาย ขอให้หน่วยงานในพื้นที่ไปตรวจสอบที่</p>	
<p><b>ดินถล่มอุโมงค์รถไฟความเร็วสูง</b></p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ,เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, สวท.91} สำนักข่าวอิศรา, ch7, ch8, linetoday,voicetv, sondhitalk, news1live, sanook, bugaboo, )</p> <p>-บริเวณด้านหน้าจุดก่อสร้างอุโมงค์รถไฟความเร็วสูง จ.นครราชสีมา ที่เกิดเหตุดินถล่ม เป็นเหตุให้คนงานเสียชีวิตรวม 3 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2567 โดยเจ้าหน้าที่นำร่างผู้เสียชีวิตออกมาเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2567 ได้ 1 ราย และ ล่าสุดวาน</p>	



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นี้ นำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากอุโมงค์รถไฟใต้ 2 ราย สรุปผลปฏิบัติการค้นหาสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาครบทั้ง 3 ราย ส่ง รพ.มหาราชชั้นสูตรพลิกศพ เบื้องต้นผู้เสียชีวิตคนแรกที่น่าออกมาจากอุโมงค์เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2567 พบว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการขาดอากาศหายใจ</p>	
<p><b>ลาว เปิดตัวโครงการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก</b></p> <p>แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, )</p> <p>-ลาว เปิดตัวโครงการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้แก่เด็กผู้หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 10 ถึง 14 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเริ่มในเดือนตุลาคมนี้ โดยจะมุ่งเป้าไปยังไวรัสที่มีความเสี่ยงสูง 4 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ที่ 6, 11, 16 และ 18 ซึ่งมีกระบาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้</p>	
<p><b>อินโดนีเซียเลื่อนเก็บ 'ภาษีความหวาน'</b></p> <p>แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (เคลินิวส์, )</p> <p>- อินโดนีเซียเลื่อนแผนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและผลิตภัณฑ์พลาสติกในปี 2568 จากเดิมที่เคยวางแผนไว้ในปีนี้ แม้มีการเรียกร้องเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการควบคุมโรคอ้วน และโรคเบาหวาน</p>	
<p><b>อัตราการเกิดในญี่ปุ่นลด 5.7%</b></p> <p>แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวอินโฟเควสท์, )</p> <p>-ญี่ปุ่นเปิดเผยข้อมูล ว่า จำนวนทารกที่เกิดในญี่ปุ่น รวมไปถึงทารกที่เกิดกับชาวญี่ปุ่นที่ไปอยู่ต่างประเทศในช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. ลดลง 5.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ 350,074 คน เนื่องจากจำนวนการแต่งงานยังคงลดลงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงค่านิยม หากแนวโน้มการลดลงดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไป จำนวนการเกิดทั้งปีโดยไม่นับรวมชาวต่างชาติอาจลดลงต่ำกว่า 700,000 รายเป็นครั้งแรก</p>	